
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวดันครสวรรค 

สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่ 2 ประจําป  2561 

วันที่  21  สิงหาคม   2561 

เวลา  10.00 น. 

ณ หอประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
----------------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

รายชื่อผูมาประชุม 

     ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1. นางจิตรา  หมทีอง   ประธานสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 

2. นายภราดร   อุดมการเกษตร  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (1) 

3.นายชํานาญ   เหลืองบํารงุรักษ  รองประธานสภา อบจ.นครสวรรค (2)  

4.นายกวี    อัศวรัตน   ส.อบจ.นว. เขตอําเภอเมืองนครสวรรค    

5. นายวิทูร     เจริญชัยฤทธิ ์  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอเมืองนครสวรรค 

6.ด.ต.ธงชัย   วจีสัจจะ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

7. นายสุรจิต   บัวทองศร ี  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

8.นายสมชาย   ยุกติรัตน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค อําเภอเมืองนครสวรรค 

9. นายวิโรจน  กลิ่นโตนด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอตาคลี 

10.นายเผชิญ  พวงสมบัต ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

11.  นางอังสุมาลย  เชี่ยวชาญเวช  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

12. นายวินัย  ดวงสุทธา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจงัหวดันครสวรรค  อําเภอบรรพตพิสัย 

13. นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอลาดยาว 

14. นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว (เลขานุการสภาฯ) 

15.  นายสุรวิทย  ฤทธ์ิฉ่ํา   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

16. นายนิยมศักดิ์   ภักดีจันทร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอไพศาล ี

17.  ร.ต.ต.วรจําเรญิ  วรทอง  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค  อําเภอชุมแสง 

18.  นายธีรพันธ   ศรีคชไกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอทาตะโก 

19. นายสมศักดิ์   แจมฟา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

20. นายธนยศ   ปริบุญณะ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมวงก 

21. นางธนิดา    ศกุนรักษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี

22.นางบญุลือ   สงเสริมอุดมชัย  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอพยุหะคีร ี
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23.นายวรศักดิ์   น่ิมดิษฐ   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

24. นายยงยุทธ   สังขสุด   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตากฟา 

25. นายสุชาติ   เรืองชัยเสรีพงษ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเกาเลี้ยว 

26. นายเกรียงรบ   หนูคํา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมตาบง 

 

 ฝายบรหิาร 

1. นายไกรสิน  ศิลปาจารย  ปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัตหินาที ่

     นายกองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

2. นายพงศพล   แสนนอก  รองปลัดองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค 

3. นายพีระพงษ  วงษนิยม  ผูอํานวยการกองกจิการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

4. นางบุณยวีร  ชาติวัลลภ  ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 

5. นางอวยพร  สุขไสย   ผูอํานวยการกองคลงั 

6. นายสราวุธ  สายหยุด   ผูอํานวยการกองชาง 

7. นางกาญจนา   ไชยพรหม  ผูอํานวยการกองสงเสริมคุณภาพชีวิต  

8.นางสาวอราม   วัฒนะ   ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9. นายสันติ    จันทรเผบิ   ผูอํานวยการกองกจิการพาณิชย 

10.  นางสิริพร    บริรักษเลิศ  ผูอํานวยการกองพสัดุและทรพัยสิน 

11. จาเอกเอกราช   กะระกล  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

12. นายสมคิด   บุญครอบ  หัวหนาสํานกัปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด   

13. นางนัจวนันท  พีระญาอานนท หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน   

14. นายอภิรกัษ   อุนใจ   ผูอํานวยการสถานศกึษาโรงเรยีนสวนกหุลาบวิทยาลัย  (จิรประวัติ) นครสวรรค 

 

ผูเขารวมประชุม 
1.นายอุทัย  ทุเรียนทอง   หัวหนาฝายการประชุม 

2.นางสาวอาภาพัตร  ชาญชัยมงคล หัวหนาฝายกิจการสภาองคการบรหิารสวนจังหวัด 

3. นางไพลนิ    โชตริัตน   หัวหนาฝายสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชน 

4. นายนิมิต   ยืนยง   หัวหนาฝายเครื่องจักรกล   

5.นายนพรัตน  ไชยมงคล   หัวหนาฝายงบประมาณและการพัฒนา 

6.นางกัลยารัตน   เพียรกิจเวช  ผูชวยเจาพนักงานประชาสัมพันธ 

7.นายสินจัย   เสียงเรืองแสง  หนังสือพิมพมติชน 

8.นางสาวแพรภัทรา  จุติเดชาโชติ  ผูชวยเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

9.นางสาวสุกัญญา  อยูสิงห  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

10.นายปโยรส  ปุญฤทธ์ิ   หัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ   
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11.นายณัฐพงษ   คลายทุย  บก.ขาวสยาม นครสวรรค 

12.นางสาวจอมสุณิสา  คันธพงษจิรภาส นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

13. นางธนัญ   วรรณฤกษ  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

14.นางอุบล  เติมประยรู   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

15. นางจันทนา  ผดุงจิตต  หัวหนาฝายการเงิน 

16.นางอุไร   ศิรินทรวงษ   เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 

17.นางสาวอาภาพร   ชํานาญหมอ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

18. นางสาวพิมพชนก   ชุณวิรัตน  นักจัดการงานทั่วไปชํานาญงาน 

19. นางสาววิภาวี  วิระสันต ิ  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

20. นางพันธุวดี  เฟองจันทร  เจาพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

 

ผูลาประชุม 

ฝายสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

1. นายนพดล  สันติภาพจันทรา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมอืงฯ 

2. นายณรงค   พนมวัน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอเมอืงฯ 

3.นายกิติรัตน   ภัทรปรีชาสกุล  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี 

4.นายขาว   พัดศรี   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอหนองบัว 

 

ผูขาดประชุม 

1.นายชวน  กรณีย   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอบรรพตพสิัย 

2.นายอรรถพร   แรงกสิกร  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว 

3.นายสมบูรณ  สุวรรณโสภณศิร ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอชุมแสง 

4.นายชวฤทธิ์  วิบูลรัตน   สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอแมเปน 

5.นายนัยศาลิน  ถนอมมิตรวัฒนา  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอโกรกพระ 

  
  

ผูไมมาประชุม 
     - ไมมี -  

 

 

 

************************************************ 
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นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ   - (กดสัญญาณเสียง) ขอเรียนเชิญทานสมาชิกสภาองคการบริหาร 

เลขานุการสภา อบจ.นว. สวนจังหวัดนครสวรรค ทุกทาน เขานั่งประจําที่ ที่เจาหนาที่ไดจัดไว

ดวยคะ บัดนี้ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ 

สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจําป 2561  พรอมแลว ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมาครบองคประชุมแลว 

ลําดับตอไปขอเรียนเชิญทานจิตรา  หมีทอง  ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ขึ้นทําหนาที่ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ในการประชุมสภา  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจําป  2561  ขอเรียนเชิญคะ  ลําดับตอไป

ขอเรียนเชิญทานประธานสภาไดดําเนินการตามระเบียบวาระการ

ประชุม คะ  ขอบคุณคะ  

 

นางจิตรา  หมีทอง   -  คะ เรียนทานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ.นว. หนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ทานรอง

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทานรองปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด ทานหัวหนาสวนราชการ และทานผูมีเกียรติทุกทานนะคะ  

วันนี้เปนการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจําป 2561 ในวันที่  21  สิงหาคม 

พ.ศ.2561   

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 1 คะ เรื่อง  ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่อง ที่ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ  

นางจิตรา   หมีทอง   - ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมนะคะ ไดมีหนังสือเชิญ 

ประธานสภา อบจ.นว. ทานสมาชิกสภาฯ และขาราชการ ในสวนของเขาจัดรวมกับสมาพันธ

องคการบริหารสวนจังหวัด ในภาคเหนือนะคะเปนสมาคมองคการ

บริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย ซึ่งจัดอบรมโครงการทางดาน

วิชาการบริหารของทองถิ่นกับการพัฒนาประเทศในวันที่  3 – 4 

กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอรท เชียงใหม อําเภอเมืองฯ  
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จังหวัดเชียงใหม เดี๋ยวใหทางกองกิจการสภาฯ ประสานอีกทีหน่ึง  

ทานสมาชิกทานใดที่สนใจก็แจงกองกิจการสภาโดยตรงเลยนะคะ  

วันที่ 3 – 4  กันยายน 2561 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  2 

 

ระเบียบวาระที่ 2    เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นครสวรรค สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2561 ในวันที่ 8 

สิงหาคม  2561  

 

นางจิตรา   หมีทอง   -  ขอเชิญทานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  -  เรียนประธานสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว. อ.ลาดยาว เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2561  เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ

ตรวจรายงานการประชุม ซึง่ประกอบดวย นางสาวชุติมา  เสรรีัฐ  

 นายเผชิญ    พวงสมบัติ    นายประมวญ   สมัครธัญญกรณ  

 นายชํานาญ   เหลืองบํารุง รักษ  และนางธนิดา ศกุนรักษ  

 ไดรวมกันตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจาํป  2561 

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2561 ซึ่งจากการตรวจรายงานการ

ประชุมและไดฟงจากเครื่องบันทึกเสียงแลว ปรากฏวา

รายงานการประชุมดังกลาว ถูกตองครบถวนทุกประการ  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ มีสมาชิกทานใดทีจ่ะขอแกไข ในรายงานการประชุมไหมคะ 

ประธานสภา อบจ.นว. เชิญคะ คะถาไมมีถือวาที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมผานนะคะ 

 

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ประจําป  2561  เมื่อวันที่ 

8  สิงหาคม  2561 
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นางจิตรา    หมีทอง    - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  3  คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติ ขอความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  วาระที่  2 

(การแปรญัตติ)  และวาระที่ 3 (การลงมติใหตราเปนขอบัญญัติ) 

 ตอไปขอเขาสูวาระที่  2  เลยนะคะวาขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติ

รางขอบัญญัติ เสนอผลการพิจารณาการแปรญัตติรางขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด ในเรื่องงบประมาณรายจายประจําป  

พ.ศ.2562  คะ เชิญคณะกรรมการรายงานคะ 

 

นายสุชาติ  เรืองชัยเสรีพงษ  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  

ส.อบจ.นว.อําเภอเกาเลี้ยว  ตามที่การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค สมัยสามัญ   

สมัยที ่ 2  ประจําป ๒๕61  เมื่อวันที ่  8  สิงหาคม ๒๕61   

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ไดมีมติรับหลักการแหง

รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  โดยสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  ไดมีมติกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติตอ

คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ตั้งแตวันที่  8  สิงหาคม  ๒๕61 

เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 14   สิงหาคม ๒๕61 เวลา 16.30 น.  
(ในเวลาราชการ)  ณ หองประชุมคณะกรรมการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดนครสวรรค  นั้น  ปรากฏวาในระยะเวลาที่สภาองคการบริหาร

ส ว น จั ง ห วั ด น ค ร ส ว ร ร ค  กํ า ห น ด ใ ห เ ส น อ คํ า แ ป ร ญั ต ติ                   

ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ดังกลาว ไมมีผูมายื่น 

คําแปรญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติ รางขอบัญญัติแตอยางใด  

ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดประชุมเพื่อพิจารณาราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่  15   

สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการแปรญัตติร างขอบัญญัติ   ไมมี

ความเห็น ไมมีการสงวนความเห็น และไมมีการลงมติในการแกไข

เพิ่มเติมในรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  เรื่อง งบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2562  
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ดังนั้น จึงขอรายงานผลการแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   
พ.ศ.  2562  ดังนี้ 

     - ชื่อขอบัญญัติ            ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 
     - บันทึกหลกัการและเหตผุล        ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
     - คําปรารภ            ไมมีผูแปรญัตต ิ ไมมีการแกไข 
   - ขอ ๑ ถึงขอ 8            ไมมีผูแปรญัตต ิไมมีการแกไข  ไมมีผู 

สงวนคําแปรญัตต ิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

นางจิตรา   หมีทอง   - คะ คณะกรรมการแปรญัตตินะคะรางขอบัญญัติ ก็ไดเสนอผลการ 
ประธานสภา อบจ.นว. แปรญัตติตอสภาแลวนะคะ ในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญตัติ

ตอคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ คือ ตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 
2561 เวลา 14.00 น. ถึงวันที่  14  สิงหาคม  2561 เวลา 
16.30 น. นะคะ (ในเวลาราชการ) ณ หองประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ทั้งนี้ ไมมีผูมายื่นคําแปรญัตติตอ
คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติแตอยางใด ซึ่งคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ ไมมีความเห็น ไมมีการสงวนความเห็น 
ไมมีการลงมติในการแกไขเพิ่มเติม ในรางขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัด เรื่องงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  
พ.ศ .2562 และไดร ายงานผลการแปรญัตติร า งขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนจังหวัด เรื ่องงบประมาณรายจายประจําป 
2562 ดังนี้  
- ชื่อขอบัญญัติ            ไมมีผูแปรญัตติ ไมมีการแกไข 

     - บันทึกหลกัการและเหตผุล        ไมมีผูแปรญัตติ   ไมมีการแกไข 
     - คําปรารภ            ไมมีผูแปรญัตต ิ ไมมีการแกไข 
   - ขอ ๑ ถึงขอ 8            ไมมีผูแปรญัตต ิไมมีการแกไข  ไมมีผู 

สงวนคําแปรญัตติ 
- ตอไปจะขอเขาสูวาระที่ 3 ในวาระที่ 3 นี้จะเปนการขอมติ 
ที่ประชุมวาจะเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด ในเรื่องงบประมาณรายจายประจาํป 2562 หรือไมนะคะ  
ขอเจาหนาที่นับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ 
องคประชุมทั้งหมด  26  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใด
เห็นชอบการตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
เรื่อง  งบประมาณรายจายประจําป 2562 ทานใดเห็นดวยโปรดกรุณา 
ยกมือดวยคะ ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ  ขอผล
คะแนนดวยคะ 

 



- 8 - 

 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 3 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  

เรื่อง งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ตองขอขอบคุณสภาองคการบริหาร 

นายก อบจ.นว.  สวนจังหวัดนครสวรรค นะครับที่ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการ 

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เรื่องงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดจะไดดําเนินการ

ตามระเบียบกฎหมายตอไป ครับ ขอบคุณมากครับ 

 

นางจิตรา   หมีทอง   - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 4 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

ระเบียบวาระที่ 4   ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที ่กองชางคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 8,290,000.-บาท 
เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตอง 
นายก อบจ.นว.   ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
     ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด คาวัสดุ 

ไปตั้งจายเปนรายการใหม      ที่กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง  

โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
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หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 131 ลําดับที่ 1 วัสดุ
อื่น ๆ จํานวน 8,290,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง 
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ รวมเปนเงิน 
8,290,000 บาท ดังนี้ 
แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
1. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ปรับปรุงซอมแซม
ศาลาประชาคมอําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,000,000 บาท  
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน  
2. คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 2 ตําบล
อางทอง เชื่อมตอ ตําบลทางิ้ว อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค 
จํานวน 1,000,000 บาท  
3. คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 3 ตําบลหนองกรด 
อําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค เชื่อมตอ ตําบลทะนง อําเภอ
โพทะเล จังหวัดพิจิตร จํานวน 1,600,000 บาท  
4. คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง ซอมสรางและเสริมผิว
จราจรแอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น นว.ถ. 1 – 0045 
บานเขาดิน – บานโคกเดื่อ ตําบลวังน้ําลัด เชื่อมตอ ตําบลโคกเดื่อ 
อําเภอไพศาลี จั งหวัดนครสวรรค จํานวน 2,690,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากถนนสายดังกลาวเปนถนนสายหลักมีสภาพเปนหลุม 
เป นบ อ  ประชาชนได ร ับความ เด ือนร อนในการส ัญจรไป-มา 
จําเปนตองดําเนินการใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชน ประกอบกับอําเภอตาคลีไดรายงานความชําร ุด
เสียหายของศาลาประชาคมอําเภอตาคลี ซึ่งเปนทรัพยสินและอยู
ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
จําเปนตองปรับปรุงซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ จึงขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองกิจการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน
บริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาวัสดุ หนา 131 ลําดับที่ 1 วัสดุอื่น ๆ 
จํานวน 8,290,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม  
ที่กองชาง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 4 รายการ รวมเปน
เงิน 8,290,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ 
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจาย
เปนรายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภา 
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ทองถิ่น ตามขอ 27 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอ
อนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (ลงชื่อ) (นาย
ไกรสิน  ศิลปาจารย) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ในญัตตน้ีินะคะก็เปนการขอโอนงบประมาณในกองกิจการสภา 
ประธานสภา อบจ.นว. ในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาโอนมาในกองชางจํานวน  

4  รายการมีสมาชิกทานใดจะสอบถามไหมคะ เชิญทานวิทูรคะ 
 
นายวิทูร   เจริญชัยฤทธิ์   - กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กราบเรียนทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ 
ส.อบจ.นว.อําเภอเมืองนครสวรรค นะครับ จริงๆ ผมก็ไมไดติดใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องการโอนงบประมาณ  

นะครับ เพียงแตวาผมเคยเห็นวาเรามีลักษณะนี้หลายอันแลวที่ซอม
ศาลาประชาคม ซึ่งเราไมไดใช นะครับ ผมก็เลยวาเปนไปไดไหม เรามี
ซอมศาลาประชาคมที่ตาคลี ซอมศาลาประชาคมที่อําเภอเมืองฯ ที่เรา
ไมไดใช ถาซอมเสร็จแลวถาเราจะประหยัดคาใชจายเราตอไปในอนาคต
เปนไปไดไหมถาเกิดเราซอมใหเขาเรียบรอยแลว สงมอบถายโอนให
ทางอําเภอหรือทางสวนที่เขารับผิดชอบโดยตรง ไปดูแลรักษาตอได
นาจะดีกวา นะครับเลยฝากเรียนทานประธานสภา ฝากถึงทานปฏิบัติ
หนาที่นายกฯ ไวเผื่อพิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ชวยตอบขอซักถาม 
ประธานสภา อบจ.นว. 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย  - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  นครสวรรค ที่เราซอมมาแลวเราก็ยกใหทางอําเภอเปนผูรับ 
นายก อบจ.นว.   ผิดชอบตอ ครับขอบคุณครับ 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - คะสมาชิกทานอื่นมีสอบถามอีกไหมคะเกี่ยวกับการโอน 
ประธานสภา อบจ.นว.   งบประมาณในญัตตินี้ถาไมมีขอมติที่ประชุมดวยคะ เจาหนาที่ชวยนับ 

องคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ  องคประชุม  26  ทาน  
ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมือคะ  ทานใด 
ไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 4 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองกิจการสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัด ไปตั้งจายเปน 

รายการใหม ที่กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสรางจํานวน 4 รายการ  

รวมเปนเงิน 8,290,000.-บาท 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 5 
 
ระเบียบวาระที่ 5   ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง (กอสรางถนน ค.ส.ล.) จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 
เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย  - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  รายละเอียดญัตตินี้ขอมอบใหนายพีระพงษ  วงษนิยม เปนผูอาน
นายก อบจ.นว.   รายละเอียดครับ 
 
 
นายพีระพงษ   วงษนิยม  - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ดวยองคการ 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอนงบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชางคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม โดยมีหลักการและ 

เหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
     ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของกองชาง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม 
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค หนา 317 
ลําดับที่ 3 ขุดลอกคลอง หมูที่ 11 ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง 
เชื่อมตอ ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค จํานวน  
1,000,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและ 
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ชุมชน งานไฟฟาถนนงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง 
สิ่งสาธารณูปโภคกอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 11 ตําบลปางสวรรค  
อําเภอชุมตาบง เชื่อมตอ ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัด 
นครสวรรค จํานวน 1,000,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากไดรับแจงจากองคการบริหารสวนตําบลปางสวรรค วาโครงการ 
ขุดลอกคลอง หมูที่ 11 ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง เช่ือมตอ  
ตําบลแมเลย อําเภอแมวงก จังหวัดนครสวรรค ที่ขอรับสนับสนุน 
งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคซ้ําซอน 
กับงบประมาณของยุทธศาสตรจังหวัด ซึ่งกองชางไดลงพื้นที่ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวาโครงการดังกลาวซ้ําซอนกับ 
งบประมาณของยุทธศาสตรจังหวัด จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของกองชาง  
ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอน 
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน 
รายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  
ตามขอ 27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อ
ขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ลงชื่อ) 
(นายไกรส ิน  ศ ิลปาจารย )  ปล ัดองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัด
นครสวรรค  ปฏิบ ัต ิหน าที ่นายกองค การบร ิหารส วนจ ังหว ัด
นครสวรรค 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ในญัตติเปนการโอนงบประมาณนะคะ ของกองชาง ไปตั้งจาย 
ประธานสภา อบจ.นว.   เปนรายการใหมขุดลอกคลอง นะคะ ไปเปนถนน ค.ส.ล. หมู 11  

ตําบลปางสวรรค อําเภอชุมตาบง เชื่อมตอตําบลแมเลย อําเภอแมวงก 
จังหวัดนครสวรรค มีสมาชิกทานใดจะสอบถามไหมคะ ถาไมมี 
เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ  องคประชุม  
26  ทาน  ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมอืคะ  
ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 5 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง (กอสสรางถนน ค.ส.ล.) จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 6 

 

ระเบียบวาระที่  6 - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของกองชางไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(กอสรางถนน ค.ส.ล.) จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 4,800,000.-บาท 

 เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ญัตตินี้ขอมอบให ผอ.พีระพงษ  วงษนิยม เปนผูอานรายละเอียด ครับ 
นายกฯ  อบจ.นว. 
 
นายพีระพงษ   วงษนิยม   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ผูอํานวยการกองกิจการสภา อบจ. ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตอง 
     ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     ของกองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง ไปตั้งจายเปนรายการใหม 

   โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกองชาง แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม  
งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค  
หนา 319 จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 4,800,000 บาท ดังนี้ 

  - ลําดับที่ 6 ขุดลอกคลอง หมูที่ 4, 6 ตําบลหวยรวม อําเภอหนองบัว 
  เชื่อมตอ ตําบลหนองกระเจา อําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 
  จํานวน 2,400,000 บาท 
  - ลําดับที่ 7 ขุดลอกคลอง หมูที่ 6, 9 ตําบลหวยรวม เชื่อมตอ ตําบล 
  หวยถั่วเหนือ อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน  
  2,400,000 บาท  ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน  
  งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสราง         

 สิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10, 15 ตําบลหนองกลับ  
 เชื่อมตอ ตําบลทุงทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค จํานวน  
 4,800,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
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เหตุผล 
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรคไดรับแจงจากองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยรวม วาไมประสงคขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ เนื่องจากไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จเรียบรอย 
แลว เพื่อแกไขและบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนผูประสบ 
อุทกภัยที่ผานมา ซึ่งกองชางไดสงเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริง  
ปรากฏวาองคการบริหารสวนตําบลหวยรวมไดมีงบประมาณ 
ดําเนินการขุดลอกคลองดังกลาวแลว ประกอบกับถนนสายดังกลาว 
ปจจุบันผิวจราจรไดรับความเสียหาย มีสภาพเปนหลุมเปนบอ ทําให 
ประชาชนที่สัญจรไปมาไดรับความเดือดรอน จึงขออนุมัติโอน 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองชาง  
แผนงานการเกษตร งานอนุรักษแหลงน้ําและปาไม งบลงทุน คาที่ดิน 
และสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 2 รายการ  
รวมเปนเงิน 4,800,000 บาท ไปตั้งจายเปนรายการใหม แผนงาน 
เคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค กอสรางถนน ค.ส.ล. หมูที่ 10, 15 ตําบล 
หนองกลับ เชื่อมตอ ตําบลทุงทอง อําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค  
จํานวน 4,800,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอ 
มาพรอมนี้ ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอน 
งบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหมคาที่ดินและสิ่งกอสราง  
เป นอํ านาจอนุมั ติ ของสภาท องถิ่ น ตามขอ 27 แห งระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดนครสวรรค  ในการโอนงบประมาณรายจายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)  
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที ่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ  เปนการโอนงบประมาณรายจายประจําปของกองชาง 
ประธานสภา อบจ.นว.  เปนการขุดลอกคลอง ไปตั้งจายเปนรายการใหมเปนถนน ค.ส.ล.  

นะคะ จํานวน 2 รายการ ไปตั้งจายเปนรายการใหม จํานวน  
4,800,000.-บาท มีสมาชิกทานใดจะสอบถามไหมคะ ถาไมมี 

เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ  องคประชุม  

26  ทาน  ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมอืคะ  

ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
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สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 6 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองชาง ไปตั้งจายเปนรายการใหม คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง (กอสสรางถนน ค.ส.ล.)  จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน 

4,800,000.-บาท 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 7 
 
ระเบียบวาระที่  7   - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง  กองชาง กองสง เสริม
คุณภาพชีวิต และกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  
ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง จํานวน 37 รายการ รวมเปนเงิน 71,228,000.-บาท  
เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตองขอโอน 
นายก อบจ. นว.    งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองกิจการสภา 
     องคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ  กองคลัง กองชาง 

     กองสงเสริมคุณภาพชีวิต และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง คาที่ดินและ 

สิ่งกอสรางโดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เงินเหลือจายของกองกิจการสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองชาง กองสงเสริม 
คุณภาพชีวิต และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
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จํานวน 103 รายการ รวมเปนเงิน 71,228,000 บาท ไปเพิ่มจาย
และไปตั้งจายเปนรายการใหม ที่กองชาง งบลงทุน คาที่ดินและ
สิ่งกอสราง จํานวน 37 รายการ รวมเปนเงิน 71,228,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค ไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางตามระเบียบพัสดุฯ โครงการที่ตั้งงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบรอยแลว ปรากฏวามีเงินเหลือ
จายและมีบางโครงการที่ไมสามารถดําเนินการไดหรือไมมีความ
จําเปนตองใช ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลวังบอไดมี
หนังสือขอความอนุเคราะหลงลูกรังคันคลองเพื่อบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับราษฎร และเพื่อชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับประชาชนในจั งหวัดนครสวรรค  ตลอดจนเปนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใหบริการ สรางความพึงพอใจแกนักทองเที่ยวผูมา
ใชบริการภายในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จึงขอ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เงินเหลือจาย ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
กองแผนและงบประมาณ กองคลัง กองชาง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 
และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 103 รายการ  
รวมเปนเงิน 71,228,000 บาท ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ที่กองชาง งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 37 รายการ 
รวมเปนเงิน 71,228,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอ
มาพรอมนี้ ซึ ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอน
งบประมาณไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหมคาที่ดินและ
สิ่ งกอสราง เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27  
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน   ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที ่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ รายการทั้งหมดนะคะ 37 รายการ มีทานใดสงสัยอภิปราย 
ประธานสภา อบจ.นว. ไหมคะ ถาไมมี เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ  

องคประชุม  26  ทาน  ตอไปจะขอมติที่ประชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย 
กรุณายกมือคะ  ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผล
คะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 7 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 

มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2561 ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กองแผนและ

งบประมาณ  กองคลัง กองชาง กองสงเสริมคุณภาพชีวิต  และกอง

การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ไปเพิ่มจายและไปตั้งจายเปนรายการใหม 

ที่กองชาง คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน  37 รายการ  รวมเปนเงิน 

71,228,000.-บาท 

- ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 8 
 
ระเบียบวาระที่ 8  - ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนา 

บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
ไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ รวมเปนเงิน 
678,000.-บาท เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ  

 
นายไกรสิน  ศิลปาจารย    - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตอง 
นายก อบจ.นว.    ขอโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด 

  จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไปตั้งจายเปน 
  รายการใหม  คาครุภัณฑ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

หลักการ 

   ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด  
   จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานการ 
   ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและสงเสริม 
   การทองเที่ยว จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 678,000 บาท ดังนี้ 
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1. งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม หนา 368  
ลําดับที่ 7 คาซอมแซมระบบเครื่องเสียง ของอาคารตางๆ ภายใน
แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จํานวน 178,000 บาท 
2. งบดําเนินงาน คาใชสอย คาบํารุงรักษาและซอมแซม หนา 369  
ลําดับที่ 8 คาซอมแซมระบบเครื่องเสียง ของอาคารตางๆ ภายใน
แหลงทองเที่ยวบึงบอระเพ็ด จํานวน 264,000 บาท 
3. งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร หนา 381 ลําดับที่ 11  
ปมนํ้า ขนาดไมนอยกวา 12 แรงมา จํานวน 236,000 บาท 

      ไปตั้งจายเปนรายการใหม  งบลงทุน คาครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ  
      รวมเปนเงิน 678,000 บาท ดังนี้ 

    ครุภัณฑเกษตร 
1.มอเตอรปมน้ํา ขนาด 10 แรงมา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมอเตอรปมน้ํา  
ขนาด 10 แรงมา จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 35,000 บาท เปนเงิน  
35,000 บาท 
2. มอเตอรปมน้ํา ขนาด 15 แรงมา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อมอเตอรปมน้ํา 
ขนาด 15 แรงมา จํานวน 1 ตัว ๆ ละ 49,000 บาท เปนเงิน 
49,000 บาท   

    ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
3.เครื่องเสียงพรอมติดตั้งภายในอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา 
บึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ  5 ธันวาคม 2550 เพื่อจายเปน 
คาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้งภายในอาคารแสดงพันธุสัตวน้ํา 
บึงบอระเพ็ด เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2550 จํานวน 1 ชุด  
ชุดละ 178,000 บาท เปนเงิน 178,000 บาท 
4. เครื่องเสียงพรอมติดตั้งภายในอาคารเพาะพันธุและจัดแสดงจระเข  
เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องเสียงพรอมติดตั้งภายในอาคารเพาะพันธุ 
และจัดแสดงจระเข จํานวน 1 ชุด ๆ ละ 264,000 บาท เปนเงิน  
264,000 บาท 

    ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 
5.โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิ้ว เพื่อจายเปน 
คาจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 60 นิ้ว จํานวน 1 
เครื่อง เครื่องละ 60,000 บาท เปนเงิน 60,000 บาท  

     ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
6.คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต  
จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท รวมเปนเงิน 42,000 บาท 
7. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง
สํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท 
เปนเงิน 13,000 บาท 
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8. เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง 
สํารองไฟฟา ขนาด 3 kVA  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท 
เปนเงิน 37,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากกองกิจการพาณิชย มีหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ดเพื่อการทองเที่ยวมีภารกิจโครงการที่ตองดําเนินการ
จํานวนมาก ตองจัดเตรียมการวางแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ตาง ๆ 
และมีความจําเปนตองจัดซื้อครุภัณฑเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ กิจการ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2561 จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 678,000 บาท ไปตั้งจายเปน
รายการใหม คาครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ รวมเปนเงิน 678,000 
บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ ซึ่งการโอน
งบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไปตั้งจายเปน
รายการใหม คาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 
27 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ดังนั้น จึงเสนอญัตติน้ีมาเพื่อขออนุมัติตอ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ในการโอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ) (นายไกรสิน  ศิลปาจารย)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ มีสมาชิกทานใดสงสัยจะอภิปรายไหมคะ ถาไมมีเจาหนาที่
ประธานสภา อบจ.นว.   ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ  องคประชุม  26  ทาน   
     ตอไปจะขอมตทิี่ประชุมนะคะ ทานใดเหน็ดวย กรุณายกมือคะ  ทานใดไม 

เหน็ดวยกรุณายกมือคะ ไมมนีะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 

สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่  8 

องคประชุม จํานวน   26 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    24    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 
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มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ 

     กิจการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค  ประจําปงบประมาณ 

     พ.ศ.2561  ไปตั้งจายเปนรายการใหมคาครุภัณฑ จํานวน 8 รายการ  

     รวมเปนเงิน 678,000.-บาท 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่ 9 

 

ระเบียบวาระที่ 9  ญัตติ การโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  

ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไปเพิ่มจายคาครุภัณฑ จํานวน

เงิน 180,000.-บาท คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ปลัด อบจ.นว.ปฏิบัติหนาที่  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค มีความจําเปนตอง 

นายก อบจ.นว.    ขอโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

     ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 

วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) ไปเพิ่มจาย คาครุภัณฑ 

   โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบ 
วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) แผนงานการศึกษา งานระดับ 
มัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ 
การแพทย หนา 206 ลําดับที่ 6 เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะหทาง 
วิทยาศาสตร แบบดิจิตอล (Data Logger) พรอมหัววัดคาทางชีววิทยา  
จํานวน 180,000 บาท ไปเพิ่มจาย แผนงานการศึกษา งานระดับ 
มัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ 
การแพทย หนา 207 ลําดับที่ 7 เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะหทาง 
วิทยาศาสตรแบบดิจิตอล (Data Logger) พรอมหัววัดคา จํานวน  
180,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

เหตุผล 
เนื่องจากเครื่องมือวัดเก็บวิเคราะหทางวิทยาศาสตรแบบดิจิตอล (Data  
Logger) พรอมหัววัดคาตามคุณลักษณะครุภัณฑประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจาก 
เดิมแยกเปนสาขาชีววิทยาและสาขาฟสิกส แตปจจุบันไดรวมเปน 
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รายการครุภัณฑ เดียวกัน จึงขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค) 
แผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย หนา 206 ลําดับที่ 6 เครื่องมือวัดเก็บ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร แบบดิจิตอล (Data Logger) พรอมหัววัดคา
ทางชีววิทยา จํานวน 180,000 บาท ไปเพิ่มจาย แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือ
การแพทย หนา 207 ลําดับที ่ 7 เครื ่องมือวัดเก็บวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตรแบบดิจิตอล (Data Logger) พรอมหัววัดคา จํานวน 
180,000 บาท ตามรายละเอียดประกอบญัตติที่เสนอมาพรอมนี้ 
ซึ่งการโอนงบประมาณรายจายดังกลาวเปนการโอนงบประมาณไป
เพิ่มจายคาครุภัณฑ เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามขอ 27 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2543 ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขออนุมัติตอสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ในการโอนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ลงชื่อ)  (นายไกรสิน  ศิลปาจารย) 
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค ปฏิบัติหนาที่นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 
นางจิตรา  หมีทอง   - มีสมาชิกทานใดที่สงสัยจะอภิปรายไหมคะ เชิญคะ ไมมีนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. เจาหนาที่ชวยนับองคประชุมดวยคะ องคประชุมครบนะคะ  องคประชุม  

25  ทาน  ตอไปจะขอมติทีป่ระชุมนะคะ ทานใดเห็นดวย กรุณายกมอืคะ  
ทานใดไมเห็นดวย กรุณายกมือคะ ไมมีนะคะ ขอผลคะแนนดวยคะ 
สรุปผลการลงมติสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ในระเบียบวาระที่ 9 

องคประชุม จํานวน   25 ทาน 

เห็นดวย  จํานวน    23    ทาน 

ไมเห็นดวย จํานวน      -      ทาน 

งดออกเสียง จํานวน      2       ทาน  (ประธานฯ กับ เลขาฯ) 

 
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติอนุมัติการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561  ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( โรงเรียนสวน

กุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค ไปเพิ่มจายคาครุภัณฑ จํานวน

เงิน 180,000.-บาท 

 



- 22 – 

 

     - ตอไปเขาสูระเบียบวาระที่  10  เรื่องอื่นๆ คะ 

นางจิตรา   หมีทอง   - มีเรื่องที่ทางสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามเกี่ยวกับทางกองชาง 

ประธานสภา อบจ.นว.   ซึ่งประเด็นแรกที่ถามไปวา การตีเสนจราจรมันเหมาะสมไหมกับ 

     ทางองคการบริหารสวนจังหวัด กับโครงการถนนคอนกรีต ค.ส.ล.  

นะคะ มีสมาชิกที่ถามมาทางกองชางก็ไดตอบเปนหนังสือชี้แจงมาแลว

นะคะเนื่องจากวามีความจําเปนที่จะตองมีการควบคุมการจราจรเพื่อ

ความปลอดภัยและสะดวกเพื่อลดอุบัติเหตุ เมื่อคิดเปนเปอรเซ็นตแลว

เห็นวาเปนสัดสวนที่เปรียบเทียบกับการที่เราจะไปติดต้ังไฟฟาเพื่อ 

แสงสวางเพื่อการนําทางก็ประหยัดกวานะคะ ถาทานสมาชิกอยาก 

จะอานเดี๋ยวจะมาวางไวที่หองประธานสภาฯ นะคะ ไดตอบมาเปน

เรื่องๆ นะคะ และเรื่องที่สอง คือประเด็นวา ที่ถามวาครุภัณฑ คาวัสดุ

ตางๆ มี มอก.  ควบคุมไหม ในเรื่องของเหล็กจะมีมาตรฐาน เหล็ก ขอ

ออยเหล็ก อะไรตางๆ และก็ที่ทางสมาชิกสอบถามไปวาในกรณีถาเปนปูน 

มันก็จะมีในเรื่องของการใชคาของกําลงัอัด นะคะ มันก็จะมีทดสอบอยู 

แตทั้งนี้และทั้งนั้นก็เห็นควรวาตองทําหนังสือหารือไปจากหนวยงาน

มาตรฐานและคณะกรรมการไดวินิจฉัยการจัดซื้อจัดจางวัสดุตอไปคะ 

ทางกองชางก็ไดทําหนังสือหารือไปเปนที่เรียบรอยแลว  

ก็รอคําตอบนะคะ แลวในสวนที่สามที่ถามประเด็นวาปญหาอุปสรรค

ในการขุดลอกคลอง ทําไมเราถึงตองประกาศงานวาในชวงเวลาฤดูฝน

ก็ไมสามารถดําเนินการได ผูรับจางก็ไมสามารถเขาดําเนินการได

เนื่องจากวาปที่ผานมาในปงบประมาณ 60 คําตอบในชวงที่ทําสัญญา

โครงการมันก็จะมีในเรื่องของอุปสรรค ในชวงเงื่อนเวลามันไมไดและก็

ตองเอาป 60 เขามาประกาศเพื่อจะเรงให แล ว เ ส ร ็จ เ วลาก็จ ะ

คลาดเคลื ่อนไป เขาก็ตอบมาวาในปตอไปจะควบคุมและก็จะ

ปรับแผน กับทางพัสดุฯ ที่จะตองประกาศงานใหเหมาะสมและ 

ก็ใหทันกับฤดูกาล กอนฤดูฝน คะ ทางกองชางก็ตอบเปนที่เรียบรอย

แลวนะคะทานอื่นมีอะไรที่จะซักถามเชิญคะ ทาน วิทูร 
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นายวิทูร     เจริญชัยฤทธิ์  - กราบเรียนทานประธานสภาฯ  ทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ผมนายวิทูร  เจริญชัยฤทธิ์ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค อําเภอเมืองฯ  ครับก็จะฝากเรียนถามทานประธานสภาฯ 

นะครับ ฝากไปถึงทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ นะครับ เราเพิ่งผานญัตติ

งบประมาณสําหรับปหนาไป นะครับ จะมีในของสวนคาบํารุ ง

เครื่องจักรคอนขางเยอะ ตัวเลขนาจะหลายลานนะครับ ถาผมจําไมผิด

ก็ประมาณแปดลาน นะครับ ถาเปนไปไดนะครับคือตอนนี้ผมดูแลว

เครื่องจักรเรามันเกามากซอมไมคุมนะครับ ฉะนั้นก็อยากจะใหทางฝาย

บริหารพิจารณาวาถาเครื่องจักรตัวไหนเกามาก พิจารณาขายออกคือ

เนื่องจากองคการบรหิารสวนจังหวัด เปนองคการบริหารสวนทองถิ่นที่

ใหญที่สุดในจังหวัดนครสวรรค ภารกิจเราคอนขางหนัก ก็ยังมีองคการ

บริหารสวนทองถิ่นอื่นๆ ที่อาจจะไมไดใชงานหนักขนาดเรา นะครับ 

เขาไดขอความอนุเคราะหเรื่องเครื่องจักรเกาๆ ของเรามาก็อาจจะ

สงไปใหเขาซอมเองนะครับ ก็คือ ตัด โอน ออกจากของเราไป แลวเรา

จะไดจัดซื้อใหม เพื่อเปนการลดในสวนของคาใชจายในการบํารุงรักษา

เครื่องจักร ซึ่งผมก็เขาใจนะครับวาเครื่องจักรเรามีจํานวนมากและก็

คอนขางอายุเยอะนะครับ ผมไมแนใจวามันเฉลี่ยแลวผมวา 10 ป  

เกิน 10 ป ขึ้นไปทุกคัน ถาเครื่องไหนที่ทางปฏิบัติหนาที่นายกฯ 

พิจารณาดูแลววามันเกาแลวก็ซอมไมคุมกรุณาขายนะครับ หรือก็ยก

ใหทาง อปท. อื่น ที่เขารองขอนะครับ เพื่อเราจะไดจัดซื้อใหมเอา

เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพแลวก็คาใชจายในการซอมบํารุงใหนอยลง

นะครับ ก็ฝากไวเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 

ประธานสภา อบจ.นว. 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรยีนทานประธานสภาฯ ครบั ก็รบัไปนะครับ วาตองมีการโอนนะครับ 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  คงไมขายนะครับ คงใหกับ อบต.ที่มีความตองการ ก็จะไปตรวจสอบ 

นายก อบจ.นว.  วามีจํานวนกี่คันที่สามารถโอนได นะครับ ก็เพื่อใหเราประหยัดงบประมาณ 

ลงไปอีกนะครับ ขอบคุณมากครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - คะ ก็เปนการรวมกันนะคะดูแลในเรื่องของงบประมาณก็ด ี

ประธานสภา อบจ.นว.   เรื่องของการปฏิบัตงิานก็ด ีทัง้นี้และทั้งนั้นก็อยากใหทางทานปฏิบัต ิ

หนาที่นายกฯ ใหมกีารประกาศออกไปหมายถึงวา ใหทาง อปท. เขารู

ไดไหมหรือวาไมไดแลวแตเราตรวจสอบเอง อยางไรกผ็านทานสมาชิกฯ 

ใหทานสมาชิกฯ ดู เชิญทานประมวญ คะ 

 

นายประมวญ  สมัครธัญญกรณ  -  เรียน ทานประธานสภาฯ นะครับ ชาวบานเขาสอบถามมา 

ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว  มีเรือ่งเกี่ยวกับการซอมแซมถนน  อยางถนนทีเ่ราไปซอมเขาบอกวา 

อยางไปปรับผิวจราจรไมเกิน 3 วัน กลับมาสภาพเดมิ อันนี้เราผมก็ยัง 

ตอบไมไดนะอันนีผ้มไปเห็น ไมรูเขาซอมยงัไง 3 วัน กลับไปอยูสภาพเดิม 

อันนี้เขตชุมแสงนะครับ ชาวบานสอบถามมาเพราะผานไปพอดี ไปตรวงงาน

พอดีเขาเลยฝากมาชวยฝากหนอยวา มีวิธีการยงัไงที่ดีกวานี้ไหมครับ 

ขอบคุณครับ 

 

นายไกรสิน  ศิลปาจารย   - เดี๋ยวจะใหกองชางไปตรวจสอบนะครับ ขอบคุณครบั 

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 

นายก อบจ.นว. 

 

นางจิตรา  หมีทอง   - สมาชิกเขตชุมแสง กล็องไปตรวจสอบดเูดี๋ยวใหทางกองชาง 

ประธานสภา อบจ.นว.   ดูวามันเปนเพราะอะไร  วิธีการก็ลองไปปรับดู เชิญทานสมชาย คะ 

 

นายสมชาย  ยุกติรัตน   - เรียนประธานสภาฯ และทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  

ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ผมสมชาย  ยุกติรัตน สมาชิกสภาอําเภอเมืองฯ คืออยากจะฝากทาน 

ประธานสภาฯ ถามทานผูบริหารนะครับ เรื่องที่เราผานญัตติวันนี้ 

ทั้งหมด คือฝายบริหารก็ใหพวกสมาชิก สจ. ทําเปนโครงการใหญๆ 

คือทุกคนเขาก็ของใจกันวา ทําไมในบึงบอระเพ็ด ทําไมมีงบตัวละ 

หาแสน หาแสน หาแสน หาแสน หาแสน ทั้งหมดนาจะ สามลานแปด 

นะครับ แตสมาชิกนี่ทําเปนโครงการใหญๆ เราเปน อบจ. นะครับ   

คําวา อบจ.จังหวัด นะครับ ไมใช อบต. ผมอยากถามผานทางทาน

ประธานสภาฯ นะครับ คือความคิดผมนะครับ เรื่องตัวละหาแสน  

อบจ.ไมนาจะทําผมขอใหทานผูบริหารชวยตอบดวยครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ โครงการในบึงบอระเพ็ดคะ 

ประธานสภา อบจ.นว 

 

นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค   

ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  ใหทานผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย ตอบครับ 

นายก อบจ.นว. 

 

นายสันติ    จันทรเผิบ   - กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

ผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย  ทานสมาชิกผูมีเกียรติทุกทานครับ ผมนายสันติ  จันทรเผิบ ครับ 

เปนผูอํานวยการกองกิจการพาณิชย ไดรับมอบหมายจากผูบริหารใหเปน

ผูดูแลในเบื้องตน จากคําถามที่ทานสมาชิกไดสอบถามจะขออนุญาตตอบ 

ในภาพรวมก็คือวา การคิดโครงการใหญๆ คิดไหม คิดครับ คิดยังไง  

คิดโครงการที่เปนหลักรอยลานก็ยังมี หกสิบลานก็มี เจ็ดสิบ แปดสิบลาน 

ก็ยังมี เชน เรื่องของสวนน้ํา เรื่องของหอชมบึง เชน เรื่องของพิพิธภัณฑ

วิทยาศาสตรภาคเหนือตอนลาง แตเหตุผลใดทําไมถึงตั้งงบหาแสน มันก็มี

เหตุผลในบริบทของตัวเองนะครับ ก็คือวางานบางอยางเราไปทําใหญเพื่อ

อะไร มันคุมกับที่จะทําใหญๆ ไหม อยางเชนวาศาลาที่พักใชสําหรับ

นักทองเที่ยว เราจําเปนตองใหญไหม มันก็ไมจําเปนตองใหญโตขนาดนั้น 

เอาเทาที่เราทําได แลวก็เปนศักยภาพที่เราพอจะบริการกับนักทองเที่ยวได

หลากหลายบาง การทําบางอยางก็คิดวาไมจําเปนตองทําเยอะครับ ทําให

พอดูวานักทองเที่ยวมาใชบริการเพียงพอหรือไมอยางไร ไมอยากจะทําอะไร

ใหญโตแลวไมมีคนใช ยกตัวอยางก็อยางที่ศาลานี่เห็นชัดเจนเลยวา เราทําสัก

สามหลัง สี่หลัง กอนไหม ใหนักทองเที่ยวมานั่งพัก ถาเขามาจนเต็มแนนทุกวัน

ทุกรอบเราจะขยายเปนสามสิบ สี่สิบหลังก็ไมเปนไร ผมไมอยาก 

จะมองวาทําใหญ  ๆโตๆ หรือทํามากๆแลว ไมมีคนใช งานก็เขาพวกผมอีก  

สวนเรื่องการคิดราคาทําไมตองหาแสน ดวยความเคารพนะครับ

เคารพในกองชาง เคารพในจรรยาบรรณของกองชาง เขาคิดตาม

หลักการทางชาง เขาคิดมาหาแสน ผมในฐานะที่เปนผูอํานวยการกองบอก

ไมไดหาแสนไมได จะลดเหลือสามแสน หรือคิดมาหาแสนจะลด

ไมได เพิ่มเปนหกแสนผมก็ใชที่ ดวยความเคารพก็ตองตอบหลักการ

ประมาณนี้ทานครับ ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็เปนการตอบนะคะ มีทั้งโครงการใหญและโครงการเล็กนะคะ 
ประธานสภา อบจ.นว. ตามความเหมาะสม สวนโครงการใหญก็มี โครงการเล็กก็มี ทางกอง

พาณิชยที่ตอบมา เชิญทานวิทูร คะ 
 
นายวิทูร    เจริญชัยฤทธิ์ - กราบเรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ ครับ ทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค ครับก็เขาใจนะครับ ที่ทานผูอํานวยการตอบมานะครับ วาทาน ผอ. 

คิดงาน ทั้งโครงการใหญ โครงการเล็ก คิดหมดนะครับ สวนตัวผมนะครับ 
ก็ถูกแตงตั้งเปนคณะกรรมการบึงบอระเพ็ด ดวยนะครับ เราคุยกันมา
หลายรอบผมวาทาน ผอ. รับปากผมมาไมต่ํากวาสองป เรื่องที่เรา 
จะคุยกันเรื่องมาสเตอรแพลนวาเราอยากจะทําอยางไรกันใหจบใหมัน
เปนภาพใหญรวมเลยทั้งบึงใหมันจบ ตัวผมเองไดรับการแตงตั้งเปน
คณะกรรมการบึงดวยก็จริงนะครับ สองปผานไปนะครับ ผมยังไมเห็น
มาสเตอรแพลนเลย แลวผมก็คุยกันในที่ประชุมวาหลายรอบมาก วาใน
การพัฒนาบึง อยากเอามาดูกันเปนภาพรวมนะครับ ถาเราคุยกันจบ
เมื่อไหรวาเราจะตีมไหน เอาโครงการรูปแบบไหนแลวเราจะหยอดเงิน
งบประมาณใสไปอยางไร นะครับ วันนี้ผมตองเรียนตามตรงนะครับ
จริงๆ ก็ไมอยากพูด รับปากเขามาวาไมใหพูด เราก็เดินสะเปะสะปะมาก 
ไรทิศทางมาก นะครับ อยากจะใหทานประธาน ทานปฏิบัติหนาที่
นายกฯ นะครับ เขาไปที่บึง แลวลองไปดูสิครับวาวันนี้ในบึงเราใช
สถาปตยกรรมแบบไหน นะครับแลวก็ชวยกลับมาตอบในที่ประชุมสภา
หนอยนะครับวา สรุปแลวเราจะเอาแบบไหน แบบเรือ แบบโมเดิรน 
แบบอะไรก็แลวแต วันนี้สะเปะสะปะมาก ทางเทามันควรที่จะเปนเมทัลชีท
หรอนะครับ หรือวาศาลาลมตางๆ หลังคาควรเปนเมทัลชีทไหม นะครับ 
เรื่องอะไรแบบนี้เพราะเนื่องจากเราไมมีการคุยกันในภาพรวมใหมันจบสักที
เราก็หยอดงบประมาณอยูอยางนั้น มันก็เดินไปเหมือนเดินซายเดิน
ขวาไมเปนทิศทางเดียว ครับก็กราบเรียนทานประธาน และก็ฝากถึงฝาย
บริหารนะครับวาผมก็ไมแนใจนะครับวาวันนี้ทีมของสมาชิกเรา 
ก็รักษาการมาอยู1 ป  ก็ไมแนใจวา คสช. จะยึดเราเมื่อไหร ผมไมแนใจวา
สมัยที่ผมยังปฏิบัติหนาที่เปนตัวแทนของพี่นองประชาชนจะไมรูถูกปลด
เมื่อไหรนะครับ จะไดเห็นไหมมาสเตอรแพลนอันนี้ นะครับ ขอบคุณมากครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - เชิญคะ ปฏิบัติหนาที่นายกฯ  
ประธานสภา อบจ.นว. 
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นายไกรสิน   ศิลปาจารย   - ครับขอบคุณทานสมาชิกฯ ทานวิทูร ตรงนี้ผมไมไดนิ่งนอนใจกับ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่  กองชาง กับกองพาณิชย ผมย้ํามาประมาณ 3 เดือน และถามกองชาง 
นายก อบจ.นว.   ไปตอนนี้แพลนไวหมดแลว เขียนแลว บางสวนแลวแตตอนนี้เขาให 

คําตอบผมมาวารอเอาโครงการทีจ่ัดทําในขอบญัญัติป 62 ใสไปดวยวา
มันอยูจุดไหนบางของบึง นะครับ ทางฝายสํารวจออกแบบเตรียมไว
แลว ผมก็คาดคั้นไววาสิ้นกันยายนนี้ตองเสร็จนะ อยางนอยเมื่อผาน
ขอบัญญัติแลวคุณตองเอาโครงการตางๆ ที่อยูในบึงไปกําหนด 
ในมาสเตอรแพลนนี้  กันยายนนี้  รับปากวาจะเอามาใหทาง
คณะกรรมการบึงบอระเพ็ด ไดดูวามาสเตอรแพลนใหญในบึงเราทํา
อะไรไปบาง และในอนาคตเราจะทําอะไรไปในปงบประมาณ 62 ครับผม 
ขอบคุณครับ 

 
นางจิตรา   หมีทอง   - คะ ก็ฝากทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ นะคะ ในเมื่อมีคณะกรรมการ 
ประธานสภา อบจ.นว. บึงฯ แลวเดทไลนกันยายนนี้  ใช ไหมคะ ขอใหมีการประชุม

คณะกรรมการสักรอบหนึ่ง กอนที่จะมาใหทางสภาไดดูถาทางกองชาง
ที่กํ าหนดมาสเตอรแพลนไว  อยากใหประชุมและก็อยากให
คณะกรรมการในดูกอนวามาสเตอรแพลนนั้นนะมันเปนอยางไรนะคะ 

  มันจะไดปรับที่เดียวเลย เดี๋ยวทางปลัดฯ ลองดูสิวาเราจะประชุม
ภายในเดือนนี้ไดไหมอะไรยังไง เสร็จไหมคะ หลังกันยายน คะ  

  เชิญทานวิโรจน คะ 
 
นายวิโรจน    กลิ่นโตนด - กราบเรียนทานประธานฯ ที่เคารพ ทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ  
ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี พอดีชาวบานตอนนี้ทางเขตผมมีปญหาอยูเรื่องทางเคพซีล ที่ทํามาได

สองเดือนแลวพังหมด ชาวบานเขาถามมาชาวบานเขาถามวาการ
ตรวจสอบความแนนมีขนาดไหน ตอนนี้พังหมดแลวครับ อยากจะถาม
ผูบริหาร ทําไดสามเดือนแลวเมื่อสองสามวัน ฝายตรวจสอบไปตรวจ 

  ก็แตกหมด แยะหมด พังหมดเลยครับ เยอะมาก พอดีมีทหารในเขต
นั้นอยูสองสามราย รองมาแลวก็ถามผมวาเอาชางตรงไหนที่ไป
ตรวจสอบที่วาตรวจสอบความแนนได  แลวตอนนี้รถวิ่งก็พังหมดแลว 
รอนหมดเขาอยากจะถามวาทางฝาย อบจ.เราจะจัดการยังไง  

  แตงซอมแซม ก็นาจะซอมแซมทั้งป 2 ป ก็นาจะไมพอกับงบประมาณ 
  ที่ซอมแซมกับเงินค้ํา เรื่องที่สองครับเรื่องเวลาชางเขาไปซอมแซมทาง

ผมอยากจะใหซอมทุกเสนทางจากหนวยงาน คือถามมาวาซอมเสน
หนึ่งเวนเสนหนึ่งและก็ขามไปเสนหนึ่ง ผมเคยถามชางมาซอมเสนหนึ่ง
แลวก็หายไปสองสามเดือนเสนหนึ่งแลวก็พังตาม สายบานหนองสีนวล
เขาขอมา 2 ป แลวยังไมเคยเขาเลยครับ และสายบานหนองลาด เขต
กํานันกอบทําหนังสือมาก็ยังไมไดรับคําตอบ พอดีกํานันเขาถามถึงฝาย
บริหารวาหนังสือเขายังอยูไหมที่ฝายกองชาง ผมก็อยากจะตรวจสอบครับผม 
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นางจิตรา  หมีทอง    - เดี๋ยวใหตอบกอนนะ ทานชํานาญเดี๋ยวตอบเรื่องผิวจราจรกอนดีกวา 
ประธานสภา อบจ.นว.   
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย  - ครับ เดี๋ยวใหทางหัวหนาฝายเปนผูตอบ 
ปลัด อบจ.นว. ปฏิบัติหนาที่ 
นายก อบจ.นว. 
 
นางจิตรา  หมีทอง   - เรื่องเดียวกันใชไหม เชิญทานชํานาญพูดตอ เพราะเรื่องเดียวกันเชิญคะ 
ประธานสภา อบจ.นว.  จะไดตอบทีเดียว 
 
นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - เรียนทานปะธานสภาฯ ครับ ผมนายชํานาญ  เหลืองบํารุงรักษ 
ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค เขตอําเภอตาคลี  
  ขออนุญาตเสริมกับทานประมวญ  และทานวิโรจน  กลิ่นโตนด นะครับ 

ในสวนของกองชางที่ออกไปบํารุงและก็ซอมแซมในสวนขององคการ
บริหารสวนจังหวัด นะครับที่รับการถายโอน ผมเห็นชอบดวยนะครับ 

  วาดี ที่ของเราใหการใสใจนะครับ ดูแลในสวนนี้ซึ่งก็เหมาะสมกับทาง
งบประมาณที่เราตั้งไป แตหนางานจริงๆ ก็อยางเปนอยางที่สองทาน
บอก นะครับ ผมไมทราบในเรื่องของคุณสมบัติของวัสดุที่นําไปซอมหรือ
ไปดูแล มันเกิดยังไงนะครับ เพราะเวลาไปผมตองบอกอยางนี้กอนเวลา
ไปสมมติยกตัวอยางเขตบานผม เวลากองชางจะออกไปนะครับก็จะไป
ถึงหนางานประมาณ 80 กิโลเมตร แลวก็กวาจะออกไปถึงประมาณ 
10.00 น. – 11.00 น. นะครับ แลวเวลาที่สมมติเวลาไปซอมก็ตองเอา
ฮอทมิกซไป ที่ออกไปก็จะไปไดคันหนึ่งแลวก็คนงานไปอีกประมาณ 

  20 - 30 คน  นะครับ แลวก็รถคันนี้ไปถึงปุบไปใชหมดคันหนึ่งก็จะ
กลับมาใชอีกไมไดและ จะหมดวันและ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เคยออกไป 

  ดูหนางานบอยๆ ปรากฏวาตัวยางพวกนี้ผมเห็นและนะครับกองชาง 
  พอเราไปมันไมคอยเหนียวอะไรสักอยาง พอเราไปแปะไดอยูสองสามวัน

มันก็หลุด นะครับ สมมุติไปทําวันที่หนึ่งก็จะไดคําในเฟสบุคกลับมา
ขอบคุณองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค วันที่สามก็จะไดรับ 

  คํากลับมาวามันหลุดแลว นะครับเปนอยางนั้นจริงๆ ก็ตองบอกอยางนี้
นะครับวาอยากใหกองชางลองตรวจสอบดูหนอย นะครับ แลวลองหา
วิธีการดูสิวาวันหนึ่งพนักงานเราไปประมาณ  20 – 30 ทาน ผมขับไป
เขาไมรูหรอกวาผมเปนใครผมจะบอกกับชางเปยกเสมอๆ ไปถึงนี่ 
10.00 น. โมงกวาและ บายสองก็เตรียมตัวจะกลับ นะครับเปนอยาง
นั้นจริงๆ แตยังดีใจที่มีใจที่อยากจะไปซอมใหชาวบานในถิ่นทุรกันดาร
นะครับ ก็ฝากทานประธานสภา ผานทางประธานสภาถึงฝายบริหาร 

  นะครับ ก็อยากใหตรวจสอบวาวิธีการแบบนี้เราจะทําอยางไรไดบาง 
  ใหมันไดมากกวานี้นะครับ กับคนที่ไปหนางานแลวก็ในสวนของ 
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   Cold mix  ที่เราไมแนใจวาจัดซื้อจัดจางมาในรูปแบบไหน นะครับ  
  ไปถึงมันไมเหมือนอยางผูรับเหมาเขาไปปูมันก็จะรอนๆ และเหนียวๆ ไป 

ทีนี้ไปหยอดหลุมสองวันก็หลุดจริงๆ นะครับ ก็อยากใหลองตรวจสอบ
ทางนี้ดูแลวลองหาวิธีการดูสิวาก็เขาใจนะครับ มีรถของเรานี่บรรทุกไป
โดนจับน้ําหนักบางอะไรบาง ก็เขาใจวาตรงนั้นเราก็ลองหาวิธีที่วาให
พนักงานออกเชาหนอยไดไหม ถามีแพลนวันนี้จะไปซอมถนนที่ไกลๆ 
เพราะฉะนั้นที่ไปถึง 10.30 น. จริงๆ แลว บายสองเตรียมตัวกลับแลว
เพื่อจะมาถึงที่กองชางหรือวาที่ศูนยเครื่องจักร 16.30 น. ในเวลา
ราชการ นะครับ ก็ฝากตรงนี้ดวย ก็ขออนุญาตเรียนสอบถามแคนี้ครับ 

  ขอบคุณครับ 
 
นางจิตรา   หมีทอง  - เชิญ เรื่องเดียวกันไหม เชิญทานชุติมา  คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นางสาวชุติมา  เสรีรัฐ - เรียนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 
ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว นะคะ ทานนายกฯ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสาว 
  ชุติมา  เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

อําเภอลาดยาว ก็ตอเนื่องนะคะเกี่ยวกับการซอมสราง หรือซอมแซม
ถนนขององคการบริหารสวนจังหวัด ก็มีหลากหลายเสนนะคะที่เราไดรบั
ถายโอนมา เราก็จะตองมีการเขามาซอมแซม ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลก็ไดมีการแบงชุดออกไปตรวจสอบนะคะถนนถายโอน 

  ตามภารกิจก็ดีหรือโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนจังหวัด
นครสวรรค ที่ไดใชงบประมาณไป ก็วันที่ 23 สิงหาคม 61 นี้ นะคะเรา
ก็จะเขาไปดูที่แมวงก แมเปน แลวก็ขนสงอําเภอลาดยาว สําหรับแมวงก
ก็นาจะไปถนนตะกุด-ธารมะยม นาจะใชวังซานตะกุด-ธารมะยม ซึ่งเสน
นี้เทาที่ทราบและก็ไดเคยเดินทางผานไปก็จะมีการเสียหายคอนขางเยอะ 

  โดยที่เราใชงบประมาณการซอมแซมก็นาจะเยอะพอสมควร นะคะ 
  ถาเผื่อเปนไปไดก็อยากจะฝากทางกองชางในการสํารวจนะคะ เมื่อทาน

สํารวจมาแลวถาเผื่อพื้นที่ตรงนั้นไมเหมาะสมกับการใชยาง ลาดยางไม
วาจะเปนแอสฟลติก ไมวาจะเปนเคพซีล  ไมวาจะเปนพาราแอสฟสติก 

  ก็ดี นะคะขอใหทานนะคะชวยมานําเสนอ กับสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดก็ดี ทางทานฝายบริหารก็ดี ในการปรับเพื่อให 

  เอาไปใชเปนถนนคอนกรีต เพื่อที่จะเกิดความคงทนถาวรมากกวาเกา 
คือเชื่อวาหลาย ๆ เสน ตองเขาใจวาพื้นที่ทางโซนลาดยาว แมวงก  

  ชุมตาบง  แมเปน นี่สวนใหญจะเปนรถออย รถขาววิ่ง บางทีก็น้ําหนักเกิน 
เราก็เขาใจวาจริงๆ ที่เราทําถนนมันมีน้ําหนักมาตรฐานของมันอยู 

  ที่เราจะรองรับได แตวาเนื่องจากวาพี่นองเกษตรกรเราตองเขาใจวา
บางครั้งเขาบรรทุกน้ําหนักเกิน เราไมสามารถที่จะไปจับเขาได 
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  - เนื่องจากวามันก็เปนความเดือดรอนของเขา เขาจะตองบรรทุก

น้ําหนักไดแคนี้มันก็จะมีคาใชจายเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นเราก็ตองรองรับ
ตรงไหนที่เราจะสามารถที่จะทําใหถนนของเราคงทนเพื่อที่ หนึ่งจะไดไม
ตองมาซอมแซมบอยๆ ตองใชงบประมาณไปในการสูญเสียโดยไมเกิด
ประโยชนอะไร อยากจะฝากทางประธานสภาฯ ไปถึงฝายบริหาร แลวก็
ทางกองชางที่ออกไปสํารวจดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง    - คะ เชิญทานสมาชิกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
ด.ต.ธงชัย   วจีสัจจะ  - ครับ ทานประธานสภาฯ  ที่เคารพครับ ผมดาบตํารวจธงชัย  วจีสัจจะ 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค  เขตอําเภอเมืองฯ ครับ ผมสอบถามนิดหนึ่งผมเปนสจ. มาเมื่อป 2547 
   พอรูสึกวา  49  หรือ  50 ผมก็ของบประมาณทาํถนน ค.ส.ล.  

  พอ ค.ส.ล. เสร็จ ประมาณไมถึงปก็แตกแยก ผมไดรองเรียนมา และ
ชาวบานก็รองเรียนมาตลอด ขอใหชางไปสํารวจเพื่อจะไปทําการซอม
ไหมหรืออยางไร พอพนสองปปรากฏวาผูรบัเหมาก็ไดเงินค้ําปะกันคืน 

  ก็ไมเคยซอมถึงปจจุบันนี้ พอดีผมไมอยากจะพูด เห็นทานหลายทาน 
  ก็อยากจะพูดวาใหชางไปสํารวจดูไดเลยวา เสนหมู 4 ตําบลหนองกรด

เชื่อมตอหมู 8  นครสวรรคตก เปนเสนที่มรณะมากเขาดาผมมาตลอด 
  ผมก็บอกวาจริงๆ แลวผมทํางบประมาณไปแตไมตองพูดถึงวาเปนงาน

เจาของทานใดหมายความวาผมก็รองเรียนมา ชาวบานก็ทํารองเรียนมา 
เขาบอกใหไปตรวจสอบได  มันพังจนแยะหมดเลย ผมอยากจะสอบถาม
ใหทานประธานฯ สอบถามชางวาเราจะรื้อใหม หรือซอมไดยังไง ผมก็ไม
กลาเพราะงบประมาณชวงนั้นผมขอไปหนึ่งลาน แตตอนนี้เขาบอกให
งบประมาณ เปนงบประมาณที่ใหญ ผมก็ไมกลาไปพูดงบประมาณ  

  ลานเดียว ผมอยากจะสอบถามวาถาไหนๆ  จะไปสํารวจทางลาดยาว
ผานหนองกรด แลวโทรไปบอกผมหนอย นะครับแลวผมจะพาไปดู เขา
บอกวาตั้งแตหนองกรด หนองกระโดนเขตของผมนะครับ เขาบอกเสนนี้
เปนเสนที่ดูไมได ประมาณวาทําขนาดนี้เชียวหรอ อยากใหพวกเราไป  

  ผมเปนสจ. เขตพื้นที่ แตรับรองวาอบจ. เสียทั้ง อบจ. ผมพยายาม 
  จะบอกกลาววาใหพวกเราชาวบาน เดี๋ยวผมจะไปเสนอในที่ประชุม 
  ใหทราบ ขอกราบเรียนใหทานผานไปทางนั้นใหแวะแลวโทรหาผมดวยครับ 

ขอบคุณมากครับ  
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นางจิตรา  หมีทอง - คะ ไมทราบวาใชเสนเดียวกับทางที่เคยถูกรองเรียนไหมทางหัวหนาปโยรส 
ประธานสภา อบจ.นว. ไมใชหรอ เสนที่ถามวา คนละเสน ถาอยางไรลองไปดเูสนนีด้วย 
  มีทานอื่นไหมคะ จะไดทีเดียว เชิญทาน วรจําเริญ คะ เชิญคะ 
 
ร.ต.ต.วรจําเริญ   วรทอง - เรียนทานประธานสภา ฯ และทานสมาชิกฯ ผูทรงเกียรติทกุทาน 
ส.อบจ.นว. อําเภอชุมแสง ผม วรจําเริญ  วรทอง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอําเภอ

ชุมแสง ประเด็นที่พูดกันมาเปนประเด็นเรื้อรังและก็มันมีมาตลอด 
  ผมอยากจะฝากถึงกองชางวาอยากจะใหเนนเรื่องตอนที่ผูรับเหมา 
  เขาจะสงงานใหตรวจสอบความมาตรฐานของงานใหมากที่สุดเทาที่ 
  จะมากได ยกตัวอยางบานผมชุมแสงลาดยางยังไมถึงอาทิตยอยางที่ 
  วายางรอนออกมาและลักษณะนี้นะครับหรือวาแมแตคอนกรีต 
  การตรวจสอบก็ยังนอยผมจะคุยกับชางที่ อบต.อยูตลอดเวลาวาการ

ตรวจสอบเราถี่ไหมเขาก็บอกวาเทาที่ทําไดก็หมายถึงวาการตรวจสอบ
เรายังไมเขมก็อยากจะฝากบอกกองชางเจาหนาที่ของเรา เนนวาให
ตรวจสอบใหมากขึ้นถาติดขัดหรือวามีปญหาอะไร สจ.ในพื้นที่เขา 

  จะเปนพี่เลี้ยงใหกับเรา คอยรับเรื่องนํามาสูสภาฯ มาแกไขกัน 
  หัวใจสําคัญคือเวลานี้ เวลาสอบราคางานงานอีบิดดิ้งเทาที่ดูทุก

วันนี ้งบสามลานเขาฟนกันเหลืออยูลานกวาบาท ก็อยากจะฝากเปน
ประเด็นวาที่ฟนหนักๆ เราตองตรวจใหหนักไมใชปลอย พอปลอยเสร็จปุบ
แลวผมจะโทษใคร สุดทายผมก็ตองโทษเจาหนาที่ผูตรวจสอบ ตรวจใหผาน
ไดยังไงตามหลักมันตองตรวจใหละเอียด ไมวาชั้นดิน ชั้นหิน ทุกอยาง 
ปูน ทุกอยาง ทุกชนิดที่ตรวจสอบได ตองเคี่ยวกับเขาถาเราไมเคี่ยว เราไมเขม
กับเขาเขาก็ไดใจผมเห็นวาวันสองวันจะเปดสอบราคาอีกแลว แลวก็บอกวา
งานแตก งานแตก ที่มันแตกเพราะวาไมสนใจและ เอาหมดแต
คุณภาพงานมันไมได จากลาน เหลืออยู หาแสนหาเนื้องานอะไร
จะเหลือผมถามแคนี้ ถาหากวาทางผูตรวจสอบงานนายชางของเรา
ถาไมเขมกับผูร ับเหมาแนนอนมันก็ซอมกันไมไหว ยกตัวอยาง
งายๆ งานที ่ผมเคยโทรรองกับขนสงใหสงเจาหนาที่ เอารถมา
ตรวจจับน้ําหนักเดี ๋ยวนี ้เ ลย ผมนี่เอารถโรงพักตํารวจมาจอด
ขวางทางเลยนะ รถดินวิ่งไมไดกวาจะมาไดผมโทรแจงประมาณ 
10.00 โมง กวาจะมาไดประมาณ สี่โมงเย็นจะหมดเวลารถติด
ยาวเลยปรากฏรถดินแบกน้ําหนักเต็มหมดเลยแตทางเปนทางของ 
อบจ.เราไปทําไว พังหมด ผมก็มองทํายังไมถึงปเลยสุดทายเราก็
เอาเงินภาษีมาทําใหกับพวกรับเหมาถมดิน ถมถนน ในขณะเดียวกัน
ชาวบานจะใชประโยชนพักเดียวพังอีกแลว คือประมาณนั้น ก็ฝาก
กองชางไววาเนนเรื่องการตรวจสอบ การกอสรางพยายามหนวง
และพยายามเหนี่ยวทุกเรื่องวาปญหาของเรามันเปนอยางนี้ ทําไปแลว
แปบเดียวพัง แปบเดียวพัง เราก็หางบไปซอม ๆๆๆ สรางสุดทาย
งบประมาณนาจะนําไปใชอยางอื่นที่ดีกวานี้ ขอบคุณมากครับ 
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นางจิตรา   หมีทอง   - คะก็มีอยูสามประเด็นนะคะคือสิ่งแรกประเด็นในเรื่องของ 
ประธานสภา อบจ.นว.  ผิวจราจรที่เราไปซอม นะคะ ซึ่งเกิดปญหา รอนงายก็ขอใหกองชาง 
   นะคะ ทาน ผอ. อยูพอดีตรวจสอบเรื่องวัสดุนะคะ เดี๋ยวคงตองให 

  ผอ.มา ชี้แจงสมาชิกนิดหนึ่งวามันเกิดอะไรขึ้น วันนี้ยังไมตองตอบก็ไดคะ 
  และก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องของผิวจราจรที่ทําเปนเคพซีลตางๆ เราจะปลี่ยน

เปนคอนกรีตก็ตามความเหมาะสมก็ลองไปดูมาและก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งเสน
ที่รองเรียนที่เราเคยพูดกันนะคะ ฝากทางกองชางเสนที่เราถูกรองเรียนเรา
ยกประเด็นขึ้นมากอน เราหยิบขึ้นมาดู นะคะ ในสวนที่มันรุนแรง 
อยางเชน ทานธงชัยบอก โดนทั้งดา ทั้งประจาน อะไรตางๆ  ในเรื่องที่สาม
ในเรื่องของการตรวจสอบ ตอนนี้เราก็คงทราบนะคะปญหาของเรา ทั้งการ
ตรวจสอบทั้งบุคคลภายนอก ทั้งหนวยงานตรวจสอบก็เขมขนมาก ทั้งสจ. 
เองก็ลงไปตรวจสอบ นะคะ เนื่องจากวาเนื้องานที่ทางผูรับจางไดลงไป 
อยางเชน ทานวรจําเริญ ไดพูดนะคะวาเนื้องานมันดูแลวมันจะไมไดมี
คุณภาพ เพราะฉะนั้นเราตองมีวิธีการในการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพตอง
ระมัดระวังเพราะวาพอตอไปในอนาคต คนที่ใชคือประชาชนของเรานะคะ
ก็ฝากทางกองชาง เชิญทานชํานาญ คะ 

 
นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - เรียนทานประธานสภาฯ  ผมชํานาญ  เหลืองบํารงุรักษ สมาชิกสภา 
ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอตาคลี ขอฝากถามนิดหนึ่ง

ดวยความที่สงสัยและไมรู นะครับ หลังจากที่ผมไดที่ออกไปสํารวจตาม
ถนนของเราที่เปนถายโอน ที่เราไปซอมแลวไมคอยชนะ สวนหนึ่งก็มา
จากรถที่น้ําหนักเกินดวย เพราะวาในเขตพื้นที่หลายๆ เสน มีรถที่
บรรทุกเกินน้ําหนัก เราขับไปในพื้นที่ไปเจอปุบ ผมก็เจอซึ่งๆ หนาก็ไมรู
จะทํายังไง ก็ไปดา อบต.บาง ไปดาผูใหญบาง เพราะวาดาเวลานั้นถนนเสีย 

  พวกพี่ก็มาดาผม เวลาผมมาซอมหรือถนนมันดีแลวรถมาวิ่งพี่ก็ไมสนใจ 
  เขาก็ใหขอมูลกับผมวาเปนถนน อบจ. เขาก็ไมกลาทําอะไร นะครับ 

โดยเฉพาะ อบต.เอง เขาก็ไมกลาจะไปรบกับผูรับเหมา ผูรับจางเหลานั้น 
  ซึ่งผมเองก็เคยไปเจอ ผมถมดินที่บานเองดวยรถหกลอ ตํารวจทางหลวง

เขาโทรมาหาผมเคลียรขอเงินผมไป 3,000 ผมดวยความที่ไมรูก็ใหไป 
  เพราะคนที่วิ่งดินมาบอก สจ.ตองเคลียรนะ ไมอยางนั้นผมวิ่งไมได เคลียร 
  ก็เคลียรอยากจะใหบานเสร็จ  ๆนะครับ ดวยความเคารพ คราวนี้เสร็จแควัน

สองวันมีโครงการของชลประทาน ทานวิโรจน รูดี ที่ทําบนคันคลองที่เคย
จะใหพี่มาวิ่ง มันก็ไปขุดดินที่บอเดียวกับผม แตเปนรถพวงวิ่งบนถนนของ
เรา ผมก็โทรไปหาดาบคนนี้วาพี่ตองใหเขาหยุดนะ ถาพี่ไมหยุดผมจะเอานิติกร
ไปดวยความที่ไมรูเราก็ขูไปโดยที่ไมรูวาทําไดไหม ดวยกฎหมายเราทําไดไหม 

  เราตองทําอยางไร ผมตองแจงใครถามีในกรณีอยางนี้ แจงตํารวจกอนใช
ไหมครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง   - เดี่ยวทานชํานาญ กรณีแบบนี้ขอไปศึกษาใหกองชางตามเรื่องวาถา 
ประธานสภา อบจ.นว กรณีเปนถนนถายโอน ของเราแบบนี้ถาเราจะประกาศหรือวาทําเปน

ปายติดน้ําหนักหรืออะไรตางๆ เรามีวิธีปองกันอะไรยังไงดีกวานะ  
  ในสวนเรื่องวิธีการ ขั้นตอนตางๆ เราไมสามารถที่จะไปกําหนดเองได

เพราะวามันจะมีกฎหมายในเรื่องของน้ําหนัก มีกฎหมายในเรื่องของเขต
พื้นที่ ตํารวจดูเรื่องอะไรตางๆ มันมีรายละเอียดเยอะ แตเราตองหาวิธี
ปองกันวาทําไงถึงจะไมใหน้ําหนักเกิน เราอาจจะเขียนปายหรืออะไร
แบบนี้ วิธีการที่จะรักษาเสนทางของเราอยางไรนะคะเชิญทานชํานาญตอ 

 
นายชํานาญ   เหลืองบํารุงรักษ  - ที่ผมสอบถามคือกรณีที่ผมไปเจอเราก็ไมรูจะทํายังไงนึกออกไหมครับ 
ส.อบจ.นว. อําเภอตาคลี  ของเราวิ่งหกลอ บรรทุกไปประมาณ 7 – 8  ตัน แตคราวนี้รถพวงวิ่ง 

  แลวมันมีรถเกี่ยวหรืออะไรที่ทําใหเสียหาย คราวนี้ผมก็เลยอยากจะมา
สอบถามนะครับทานประธานสภาฯ ผานทางทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ
วาในกรณีอยางนี้ เบื้องตนจะทําอะไรไดบาง ที่ทานวรจําเริญบอกใหแจง
เจาหนาที่กอนใชไหมครับ แลวก็ตองทํายังไงตอ ก็ลองฝากถามนิดหนึ่ง 

  อันนี้ดวยความรักดวยความหวงใยถนนของเรา ซึ่งงบประมาณก็นอยอยู
แลว แลวตองมาเสียเพราะเหตุการณเหลานี้ เผื่อจะปองปรามไดบางก็ดี 

  เผื่อวาทางผูรับเหมา ผูรับจางในพื้นที่เขาเกลียดก็ตองเกลียดผมและแต
ผมตองหาวิธีเหลานี้ไปปองปรามเขาบาง เพราะงั้นเราซอมกันไมไหว 

  นะครับขอบคุณครับ 
 
นางจิตรา  หมีทอง    - ก็ฝากทานผอ. นะคะ ลองศึกษาเรื่องกฎหมาย และก็วิธีปองกัน 
ประธานสภา อบจ.นว.   เสนทางของเรา เรื่องของน้ําหนักเกิน เรื่องของที่เราไปเจอแลวเราควร 
    จะปฏิบัติอยางไรเปนเบื้องตนคะ ทานอื่นมีไหมคะ เชิญทานสมชายคะ 
 
นายสมชาย  ยุกติรัตน  - เรียนประธานสภาฯ นะครับ ผมสมชาย  ยุกติรัตน เรื่องถนนถายโอน 
ส.อบจ.นว. อําเภอเมืองนครสวรรค คือเมื่อไมกี่เดือน ตนปก็มีผูใหญบางทานที่นั้งคุยกับผมไปเจอกันที่งาน 

เขาก็ถามวาถนนสายสํานักพุทธที่เปนคอนกรีตยาวออกมาเพราะวาถนน
เสนนี้ผูใชสัญจรเยอะ คือเขาถามวาถนนเสนนี้เปนของใครทีแรกผมก็ไมรู 

  ผมก็บอกวาของ นว.ออก เขตพี่แบนครับ จังหวะวันนั้นนายกฯ อบต.นว.
ออก เขารูเขาใหปลัดทําหนังสือมาใหผมเลยวาถนนเสนนี้เปนของ อบจ. 

  เปนของ อบจ.ซึ่งมันพังมาก ใครเคยไปสํานักพุทธดานหลังที่จะออก
หนองปลิง คือเปนหมูบานใหญคือชาวบานเขาใชถนนเสนนี้กันทั้งนั้น
แลวก็เปนถนนที่พังมากเลยครับ สํานักงานเกี่ยวกับครูก็อยูที่นั่นนะครับ
เขาก็รองเรียนมา เขาก็ผานมา เขาถามวาเปนของ อบจ. ผมก็ถามมาทาง 
อบจ.มันเปนถนนถายโอน ทางอบจ. เราตกสํารวจนะครับ ผมอยากถาม
วาทางกองชางนะครับ เขาใหทําถนนถายโอน ผมก็อยากทําเสนนี้
เหมือนกันทําไมไดเพราะทาง อบจ.ตกสํารวจ ครับขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  มีทอง  - ก็เด๋ียวทางปฏิบัติหนาที่นายกฯ ฝากเรื่องนี้นิดนึงสํารวจวาทาํไมถึงตก 
ประธานสภา อบจ.นว. ตกแลวเราตองควรทําอยางไรที่จะใหเขาแผนได ถาคราวหนาถามีการ

ปรับแผนยังไง ก็ชวยสํารวจดูนิดนึงแลวก็แจงผลดวยคะ เชิญทานชุติมา คะ 
 
นางสาวชุติมา   เสรีรัฐ - เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  
ส.อบจ.นว. อําเภอลาดยาว ทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ ดิฉันนางสาวชุติมา   เสรีรัฐ สมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครสวรรค อําเภอลาดยาว จากที่ทานสมชายพูดเมื่อกี้นี้
นะคะวา ตกสํารวจ บางครั้งบางทีถนนเสนนี้ไมใชถนนของเราหรอกเหมือน
ของลาดยาวอันนี้ยกตัวอยางใหฟง ของลาดยาว ทางอบต. ขอถนนเกิน
ศักยภาพของเรามาและเราไปลงงบประมาณให พอลงเสร็จปุบเขาก็บอกวา
ถนนเสนนี้เปนถนนของเราแตจริง  ๆมันไมใชถนนถายโอนของเรา มันเปน
ถนนเกินศักยภาพแลวพอดีวามันพัง พอมันพังปุบเขาก็บอกวาถนน อบจ. 

  บางครั้งชาวบานหรือบางทีแมกระทั่งนายกฯ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบางที่ เขาก็จะเปนลักษณะแบบนี้ก็เลยขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง บางครั้ง
อาจจะไมใชถนนถายโอนของเราจริงๆ แตวาถึงอยางไรก็แลวแตถาเกิดเปน
ถนนที่เราเคยไปทําแลว นะคะก็ขอความกรุณานะคะ ถามันมีการรองเรียน
หรือวามันมีความเดือดรอนเกิดขึ้น เราก็ควรที่จะตองเขาไปชวยบรรเทา 

  เบาบางใหเขาไมวาจะเปนการซอมก็ดีหรือวามันพังมากๆจริง  ๆก็ไปสรางให
เขาใหมเลย นะคะก็ขอฝากทางฝายบริหารและทางกองชางดวยนะคะ 
ขอบคุณคะ 

 
นางจิตรา  หมีทอง  - คะ เชิญทานปฏิบัติหนาที่นายกฯ คะ 
ประธานสภา อบจ.นว. 
 
นายไกรสิน   ศิลปาจารย  - ถามันเปนถายโอนเราทําไดเลย แตอยางที่ทานสจ.ชุติมา บอก 
ปลัด อบจ.นว ปฏิบัติหนาที่  มันเปนถนนที่เกินศักยภาพมันก็เปนอยูในพื้นที่นั้น ถาถนนมันสามารถ 
นายก อบจ.นว.  เชื่อมตอกับ อบต.สองแหง เราเอามาเขาประสานแผนไดเพราะวาตั้ง

งบประมาณตรงนี้ซอมแซมตรงนั้นได แตก็เราจะทําหนังสือแจงไป
ตลอด เราทําโครงการไหนเขาไปเราก็บอกวาเราจะดูแลในชวงสัญญา
สองปกอนนะหลังสัญญามันเปนทรัพยสินของคุณตองรับผิดชอบตอ
นะ แตถาคุณไมมีงบคุณก็ตองทําเรื่องเขามาประสานแผนและก็เอา
งบประมาณของเราไปดําเนินการ แตถนนนั้นก็เปนของ อปท.นั้น  

  นะครับมันมีอยูสองประเด็น ขอบคุณครับ 
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นางจิตรา  หมีทอง    - คะ ก็ฝากอยูสองประเด็นนะคะ ใหทางกองชางสํารวจใหมวาเปน 
ประธานสภา อบจ.นว. ถนนถายโอนของเราหรือไม นะคะ ตรวจสอบใหมถาไมเปนกน็าจะเปน

ในเรื่องของเกินศักยภาพและเวลาทําปรับแผนก็เอามาเขาเพื่อที่เราจะได
ดูแลไดอยางถูกตองนะคะ ก็ฝากนิดหนึ่งคะ ทานอื่นมีอะไรอีกไหมคะ  

  ถาไมมีขอปดการประชุมสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดนครสวรรค 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2 ประจําป 2561  วันที่ 21 สิงหาคม 
2561  ณ บัดนี้คะ 

 
ปดประชุม  12.15 น. 

 
 


